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Mætt voru: Þórdís Hansen, Gissur Jónsson, Baldur Pálsson, Bergur Pálsson, Gunnar Már 

Kristjánsson, Þórdís Böðvarsdóttir, Böðvar Þór Kárason, Jóhanna Þórhallsdóttir, Garðar 

Skaptason, Egill Blöndal, Olivera Ilic og Guðmundur Tryggvi Ólafsson. 

Fundarstjóri 

Þórdís Hansen. 

Fundarritari 

Guðmundur Tryggvi. 

Fundargerð síðasta aðalfundar 

Síðasta aðalfundargerð samþykkt án athugasemda. 

Skýrsla formanns 

Skýrsla formanns var flutt. Helst er að nefna að öflugt starf fer fram hjá deildinni og 

flestir tímar fullmannaðir. Aðstaðan í íþróttasalnum er góð, þó löglegur keppnisvöllur 

væri að sjálfsögðu vel þeginn. Fjölmargar keppnir voru haldnar innanlands á árinu og 

voru keppendur frá judódeildinni á öllum mótum. Einnig tóku nokkrir félagar þátt í 

mótum og æfingarbúðum erlendis. Deildin hélt tvö mót á árinu og var þátttakan og 

ánægjan mikil. 

Mikilvægur árangur náðist á árinu þegar Egill Blöndal var valinn íþróttakarl Árborgar. 

Hjá félaginu eru að vaxa upp nokkrir afreksmenn sem eru komnir í fremstu línu 

júdómanna á Íslandi, mikilvægt er að standa með þessum köppum og horfa fram á 

veginn. 

Skýrsla formanns samþykkt án athugasemda og fylgir hún fundargögnum. 

Skýrsla þjálfara. 

Bergur flutti skýrslu þjálfara. Æfingar hafa verið með svipuðu sniði og áður en fjöldi í 

hverjum hópi hefur staðið í stað. Eru nú virkir iðkendur yfir 60 í þremur flokkum. 

Þjálfarar sem koma að þjálfun hafa verið þrír Garðar Skaptason, yfirþjálfari, Þórdís 

Böðvarsdóttir og Úlfur Böðvarsson. Bergur, Egill og Þór hafa aðstoðað við þjálfun. 

Keppt var á öllum mótum sem haldin voru innanlands með góðum árangri. Keppendur 



Júdódeildar Umf. Selfoss náðu tveimur Íslandsmeistaratitlum vorið 2013 auk fjölda 

annara titla. 

Skýrsla þjálfara samþykkt án athugasemda og fylgir fundargerð.  

Ársreikningur 2013 og fjárhagsáætlun 2014 

Farið var yfir reikninga deildarinnar. Árið 2013 voru tekjur deildarinnar 3.549.349 kr. og 

gjöld 2.635.414 kr. Hagnaður ársins er 871.675 krónur. 

Eigið fé deildarinnar var um áramót 4.034.380 .kr. 

Innheimta æfingagjalda gekk vel á árinu og má meðal annars þakka hvatagreiðslum 

Sveitarfélagsins Árborgar. 

Fundurinn lýsir ánægju sinni með reikninga ársins og þakkar gjaldkera vel unnin störf. 

Fjárhagsáætlun 2014 gerir ráð fyrir að tekjur verði 3.560.000 kr og gjöld 3.470.000 kr. 

Ársreikningur, fjárhagsáætlun og skýrsla gjaldkera samþykkt samhljóða. 

Stjórnarkjör.   

Þórdís Hansen, formaður 

Jóhanna Þórhallsdóttir, gjaldkeri 

Olivera Ilic, ritari 

Bergur Pálsson, meðstjórnandi 

Þórdís Böðvarsdóttir, meðstjórnandi 

Varamenn: Matthías Harðarson og Baldur Pálsson 

Samþykkt samhljóða. 

Önnur mál 

Framtíð Júdódeildarinnar rædd, Böðvar, Gunnar, Garðar, Baldur, Þórdís og Bergur tóku 

til máls. 

Samþykkt að stofna nefnd sem fær það verkefni að fjölga iðkendum. Í nefndina eru 

skipuð Böðvar Þór, Olivera og Gunnar Már. Stjórn falið að móta reglur um stefnu og 

stuðning við afreksfólk deildarinnar. 

Formanni þakkaðar frábærar veitingar. 

Fleira ekki gert og fundi lokið kl 22:20 


